



ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๓๕๒

ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้อองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting children from tobacco industry interference” เพื่อปกป้องเด็กจากการแทรกแซงนโยบายของธุรกิจยาสูบ ดังนั้น มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงขอเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๗ ในประเด็น “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งได้มีการพัฒนาและผลิตสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับสื่อสารให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเผยแพร่สื่อรณรงค์ข้างต้นในระดับพื้นที่ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อร่วมรณรงค์ในประเด็นดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์การขอรับสื่อผ่าน ๓ ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับทางอีเมลหรือไลน์แอด ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หรือกรอกขอรับสื่อผ่าน Google Form ซึ่งสามารถสแกนผ่าน QR - Code ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_msn@dla.go.th

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสพ.)  
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

ที่ มสพ.030/2567


29 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่รับ 2100  
วันเดือนปี 03 มี.ค. ๒๕๖๗  
เวลา 13:57 น. สขทล

ก.พอ ๓๓๐

๑-เมษ-๒๕๖๗



เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้อองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า "Protecting children from tobacco industry interference" เพื่อปกป้องเด็กจากการแทรกแซงนโยบายของธุรกิจยาสูบ ดังนั้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบจึงขอเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ในประเด็น "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" ซึ่งได้มีการพัฒนาและผลิตสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับสื่อสารให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเผยแพร่สื่อรณรงค์ข้างต้นในระดับพื้นที่ต่อไป

ด้วยตระหนักว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสำคัญในการร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ในกรณีนี้ มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก ท่าน เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอรับสื่อเพื่อร่วมรณรงค์ในประเด็นดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์การขอรับสื่อผ่าน 3 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่ การกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับทางอีเมลหรือไลน์แอด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ศกนี้ หรือกรอกขอรับสื่อผ่าน Google Form ซึ่งสามารถสแกนได้จากแบบฟอร์มเดียวกัน ดังที่แนบมานี้

อนึ่ง มูลนิธิรณรงค์ฯ จะจัดส่งสื่อรณรงค์ดังกล่าวให้ท่านตามลำดับวันที่ได้รับการตอบกลับไปยังมูลนิธิรณรงค์ฯ หากท่านส่งใบตอบรับเกินจากวันที่กำหนด ท่านยังสามารถส่งแบบฟอร์มได้ต่อเนื่อง โดยจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว.ส.ค. ๑๗/๓๕๖๗

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ)  
ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวอรุณี จุฬิมาศาสตร์ (พี) โทร 02 278 1828 / 083 090 2828  
กรอกแบบฟอร์มการเบิกสื่อ ผ่าน Google Form สแกน



ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรมควบคุมยาสูบ  
(ภาคประชาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ